

สื่อไทย-ลาวสัมพันธ์ ด้านการค้ามนุษย์ที่เชียงราย

จัดโดย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระดม

สื่อชายแดนไทยและ
สปป.ลาว ร่วมหาแนวทาง
รณรงค์ต่อต้านการค้า
มนุษย์ จัดที่ มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวงเชียงราย

อ่านต่อหน้า 11

สื่อไทย-ลาว

...ต่อจากหน้า 1...

เมื่อ 20 มิ.ย.ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมเชียงแสน ตึกอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สื่อไทย-ลาว เพื่อรณรงค์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์ โดยมีฝ่ายลาวจัดส่งเจ้าหน้าที่จาก กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมและจาก กรมสื่อมวลชนและแถลงข่าว นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว พร้อมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกว่า 50 คน ร่วมสัมมนา

นายพินิจ หาญพานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ว่า ประเทศไทยและลาวเป็นเพื่อนบ้านกันมานาน พรมแดนทั้งทางบกและทางน้ำเชื่อมต่อกัน ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นยังประเทศใดประเทศหนึ่งย่อมส่งผลกระทบต่ออีกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะปัญหาการค้ามนุษย์ที่นับวันจะมีวิธีการที่แยบยลขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะมีความร่วมมือระหว่างประเทศตามข้อตกลงที่กำหนดขึ้นตามหลักของกฎบัตรสหประชาชาติที่ทุกประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตาม ปฏิบัติตาม จังหวัดเชียงรายมีศูนย์ประสานงานต่อต้านการค้ามนุษย์อยู่ภายในศาลากลางจังหวัด พร้อมทั้งจะสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและมีส่วนร่วมต่อการรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์

ทุกรูปแบบ จึงขอสนับสนุนให้การสัมมนาครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ระหว่างไทย-ลาว ต่อไป

ด้านนางญาณี เลิศไกร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานกล่าวเปิดการสัมมนาครั้งนี้กล่าวว่า นับตั้งแต่ไทย-ลาวได้ร่วมจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่าด้วยความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ตั้งแต่ปี 2547 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการร่วมมือกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการดำเนินการโครงการป้องกันและเฝ้าระวังในกลุ่มเป้าหมาย

โครงการนี้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่สื่อมวลชนที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ ชายแดนระหว่าง 2 ประเทศตามการเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สื่อมวลชนนำความรู้ที่ได้ไป นำไปเผยแพร่ด้านการค้ามนุษย์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงของไทย-ลาวอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตเราต้องก้าวไปสู่สังคมการเป็นประชาคมอาเซียน ด้วยเหตุนี้ความร่วมมือต้องมีอย่างใกล้ชิด

อย่างไรก็ตามการสัมมนาครั้งนี้ สปป.ลาวจัดส่งท่านบัณฑิต พัดทะนะยอน จากกรมสื่อมวลชน นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว รวมทั้งเยาวชนซึ่งมาประจำที่ศูนย์ลูกหญิง อ.แม่สาย จากแขวงบ่อแก้ว ตรงข้าม อ.เชียงของ จ.เชียงราย มา ร่วมสัมมนาพร้อมกับสื่อมวลชนลาว รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวนกว่า 80 คน